

## ทีไปและทีมาของการชู 2 นิ้ว (สู้อยาคะ)

นำเสนอมื่อ : 23 พ.ย. 2552

เคยสัตรีเปลาคะว่าทำไม เวลาที่เราต้องการให้กำลังใจใครหรือให้กำลังใจตัวเอง (ประมาณว่า "สู้ๆ สู้อยาคะ")

หรือแม้กระทั่งเวลาถ่ายรูปกับเพื่อนเราจะต้องมีท่าบั้งคัอย่างท่า "สู้อยาคะ" ชู 2 นิ้ว อยู่เสมอ... ทำไมต้องชูสองนิ้วด้วยละ ชูสามนิ้วไม่ได้หรอ???

สำหรับการชู 2 นิ้ว หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า "V sign" นั้น เป็นที่รู้จักกันดีในความหมายของ "ชัยชนะ" คือ V แทนคำว่า Victory ค่ะ ถ้าน้องๆ ลองไปเปิดดูอัลบั้มรูปเกาๆ ของตัวเองน้องๆ จะพบว่าตั้งแต่เราเกิดมาเราถ่ายภาพด้วยท่าชู 2 นิ้วไว้มากมายโดยที่เราไม่รู้ตัว คิดอะไรไม้ออกก็ชู 2 นิ้วไว้ออกแล้วกัน ^^

นอกจากนี้การชูสองนิ้วยังหมายถึง "สันติภาพ" และ "การดูถูกทำทาย" ได้อีกด้วย ...โดยหากเราไปแสดงอากัปกริยาด้วยการชูสองนิ้วแต่หันฝ่ามือเขาตัวเอง ในสหราชอาณาจักรอย่างอังกฤษ สกอตแลนด์แล้ว ถือว่าเป็นการแสดงทาทางดูถูกทออีกฝ่ายหนึ่งอยู่คะ

โดยความหมายของการทำเช่นนี้นั้น จะเหมือนกับที่เราไปทำทาทที่ทายคายอย่างการ "ชูนิ้วกลาง" (The Finger) ให้คนอื่นเลยทีเดียว ซึ่งพฤติกรรมนี้ถือว่ามีแรงและเป็นการเสียมารยาทเป็นอย่างมากเลยละ

ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา การชู 2 นิ้วนั้นจะใช้กันในความหมายที่ว่า เป็นการแสดงสันติภาพมากกว่า โดยเริ่มได้รับความนิยมมาจากการที่ประชาชนออกมาเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดสันติภาพในช่วงทศวรรษที่ 1960

สำหรับประเทศในทวีปเอเชีย นั้น ส่วนใหญ่จะใช้กันตอนถ่ายรูปโดยไม่ได้มีความหมายอะไรซ่อนอยู่เลย (กลายเป็นทำอึดไปซะอย่างงั้น ...") แต่ในเวลาต่อมา ผู้นอกทวีปเอเชียเริ่มหันมาชู 2 นิ้วตอนถ่ายรูปกันมากขึ้น ซึ่งพฤติกรรมนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากบรรดาการดูของญี่ปุ่นที่ได้ได้รับความนิยมในประเทศอื่นๆ นั้นเอง

นอกจากนี้บางคนยังเชื่อว่า การที่ชาวญี่ปุ่นนิยมชู 2 นิ้วนั้นต้องการสื่อถึงเรื่องสันติภาพ หลังจากทีญี่ปุ่นโดนบอมบ์ด้วยระเบิดปรมาณูไป (และที่สำคัญหลายคนมักจะทำผิดว่าการชูสองนิ้วถ่ายรูปนั้นจะทำให้ตัวเองน่ารักเหมือนสาวญี่ปุ่น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วทานี้ก็ไม่ได้ทำให้คนดูดีทุกคนหรอกคะ 55)

สำหรับจุดเริ่มต้นของการชู 2 นิ้วนั้น ไม่มีการบันทึกเอาไว้อย่างแน่ชัดว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่ก็เป็นที่เชื่อกันมาอย่างยาวนานว่า จุดเริ่มต้นของการชู 2 นิ้วนั้น เริ่มจากพลเรือนชาวเวลส์ ที่ต่อสู้ร่วมกับอังกฤษในการสู้รบที่หมู่บ้านน็อกอินคอร์ต ทางตอนเหนือของฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 1415 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามร้อยปีระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งมีกอลลาวไววาทหารฝรั่งเศสจะตัดนิ้วมือข้างขวาของพลเรือนชาวเวลส์ที่ถูกจับตัวไป 2 นิ้ว จนไม่สามารถยิงธนูได้อีก ด้วยเหตุนี้บรรดาพลเรือนชาวเวลส์ที่ยังไม่ถูกจับตัวจึงชูนิ้ว 2 นิ้วเป็นการดูถูกทาทหารของฝรั่งเศส

ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าท่าชู 2 นิ้ว ที่เราใช้เป็นท่าบั้งคัในการถ่ายรูปกัน จะมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานขนาดนี้แถมยังมีความหมายที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่อีกต่างหาก... ว่าแต่ต่อไปนี้จะชู 2 นิ้ว กระจ่างหนอยแล้วกันนะคะ อย่าชูดูถูกทานละไมอย่างนั้นละ มีเรื่องนะคะ